

บาท/ดอลลาร์ฯ ใช้นี้ เปิดตลาดที่ 32.06 แนวโน้มอ่อนค่าลงต่อ คาดกรอบ 31.95 - 32.10 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.06 บาท อ่อนลงมาต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.90 บาท โดยการเคลื่อนไหวในวันนี้ เงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า ตามการปรับแข็งค่าขึ้นอย่างแข็งแกร่งของดอลลาร์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐของเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาออกดี สนับสนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์

* ดีลเลอร์ กล่าวว่า ช่วงนี้เงินบาทยังอ่อนค่าเพราะดอลลาร์แข็งค่าขึ้นชัดเจน โดยผู้ซื้อคือธนาคารต่างประเทศตามกระแสเงินดอลลาร์แข็งค่าเทียบกับเงินเอเชีย และเมื่อค่าเงินบาทอ่อนค่าลงแตะระดับ 32 บาทนักลงทุนก็ขายตราสารหนี้ระยะสั้นกดดันการอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ขณะที่ฝั่งผู้นำเข้ามีการซื้อประกันความเสี่ยงไปมากแล้วในช่วงต้นปี แต่ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ได้ขายดอลลาร์ไปเกือบหมดแล้วจึงไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าลงของเงินบาทช่วงนี้มากนัก คาดกรอบวันนี้ที่ 31.95 - 32.10 บาท

"การค่าไทยเราจะเกินดุลน้อยลงมากในระยะต่อไปเมื่อราคาน้ำมันปรับขึ้น และไม่มีใครได้รับผลดีจากการอ่อนค่าของเงินบาทรอบนี้ ยังมองว่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าต่อไป" ดีลเลอร์กล่าว

* ด่านนายจิติพล พุกษามะธานันท์ นักวิเคราะห์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ตลาดการเงินในช่วงสั้นยังไม่มีแนวโน้มใหม่เข้ามาหยุดกระแสดอลลาร์แข็งค่า ทำให้เงินบาทอาจปรับอ่อนค่าขึ้นไปทดสอบระดับ 32.33 บาทได้ และที่ต้องจับตาคือยังเป็นราคาน้ำมันซึ่งถ้ายังอยู่ในระดับนี้ประมาณ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล จะทำให้การเกินดุลการค้าไทยที่เคยเกินดุลสูงปรับลดลง และเงินบาทอาจอ่อนค่าได้อีก ปัจจัยที่สำคัญคือราคาน้ำมันจะทำให้เงินเฟ้อสูงทั่วโลก ในฝั่งอเมริกาน่าจะกดดันให้เฟดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่นอน ขณะที่ประเทศอื่นอาจยังไม่พร้อมขึ้นดอกเบี้ยตามค่าเงินดอลลาร์ รวมทั้งดอกเบี้ยนโยบายของไทย ดังนั้น ดอลลาร์จึงแข็งค่าได้ไม่ยาก

* ดัชนีดอลลาร์ ใช้น้อยอยู่ที่ 93.15 เทียบกับวานนี้ที่ 92.75

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,868.46 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,207.87 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 31.886 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้อ้างอิงหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS